

ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี

ชื่อเล่น : อ้อค

อายุ 70 ปี

จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก St Thomas' Hospital, University of London พ.ศ.2501

คู่สมรส วรรณภา คชเสนี

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

อนุบาล	รร.มารแตร์เดอี
ป.2	รร.ศิริศาสตร์ (ชอยทรัพย์)
3-4	รร.เทพศิรินทร์
1-5	รร.อัสสัมชัญ (ศรีราชา)
6	รร.เทพศิรินทร์
7-8	รร.เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2495	St Thomas Hospital, University of London
พ.ศ.2501	MB, BS (London)
พ.ศ.2504	Primary FRCS (Eng)
พ.ศ.2507	Final FRCS (Eng)
พ.ศ.2507-11	Registrar (Eng)
พ.ศ.2512	อาจารย์หน่วยยูโร รพ.รามาริบัติ

เขียนถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ในภาควิชาให้ดำรงตำแหน่งนี้ 4 ปี ต่อมาด้วยความเห็นพ้องต้องกันว่า ท่านเป็นผู้เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้นในช่วงปี 2531-2534 คือศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คชเสนีย์ ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา นั้น ความเจริญทางเทคโนโลยีและการเรียนการสอนได้พุ่งไปอย่างก้าวกระโดด ด้วยความมีวิสัยทัศน์กว้าง ความขยัน และความอดทน ของอาจารย์ไพฑูรย์ ด้วยพื้นฐานการศึกษาอยู่ในประเทศเหมาะสม และมีเพื่อนที่ดีของท่านทำให้รามาริบัติได้พัฒนากว้างไกล ความมีมนุษยสัมพันธ์และเป็นสุภาพบุรุษ ทำให้อาจารย์ไพฑูรย์ เป็นคนที่น่าคบ นำทำงานด้วย ท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมอย่างมากๆ และทำงานทุกด้านไปพร้อมๆกัน ซึ่งส่งเสริมไปได้เป็นอย่างดี ผมขอยกตัวอย่างบางงาน เช่น โครงการทำหมันชาย รามาริบัติ ที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะทำงานต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อทำหมันและเผยแพร่กิจกรรม รวมแล้วกว่า 50 ครั้งในรอบ 4 ปี และยังวางรากฐานหน่วยทำหมันชายในส่วนกลางไว้อีก มีการติดต่อกับต่างประเทศ ดูงาน แลกเปลี่ยนนักวิชาการจนครั้งหนึ่ง อาจารย์ไพฑูรย์ เจ็บป่วยจากการ ไปดูงานทำหมันที่ประเทศจีน แต่ครั้งนั้นได้นำเทคนิคการทำหมันเจาะของ

ดร.ลี มาเผยแพร่ การประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ก็มีอาจารย์ไพฑูรย์เป็นหัวหน้าทีม และวิทยากรหลายครั้งหลายหน

งานด้านการวิจัย อาจารย์ได้สนับสนุนให้วิจัยสมุนไพรที่นำมาใช้ในการแพทย์อาทิ เช่น กระจับแดง หญ้าหนวดแมว บัวบก มะขามแขก ฯลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และมีผลนำมาใช้ได้จริงในวงการแพทย์ ในด้านงานผ่าตัดปลูกไตก็ได้เริ่มขึ้นในสมัย อาจารย์ไพฑูรย์ ในปี 2529 การบุกเบิกในครั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนแพทย์ในคณะเป็นอย่างมาก เนื่องจากความไม่พร้อมในทุกๆด้านของรามาริบัติ แต่ด้วยความมุ่งมั่น และความมีมนุษยสัมพันธ์ ทำให้งานอันยุ่งยากนี้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี จนได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ในกาลเวลาต่อมาและผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่า รามาริบัติทำผ่าตัดเปลี่ยนไตแห่งหนึ่งในประเทศ

งานด้านการรักษานิวในระบบปัสสาวะมีการนำเทคนิคสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงมาใช้ครั้งแรกที่รามาริบัติ ใน พ.ศ.2531 และพัฒนาจนกระทั่งรามาริบัติ มีการสลายนิ่วเป็นจำนวน Case มากที่สุดในประเทศไทย

งานด้านผ่าตัดส่องกล้อง การใช้เลเซอร์ คลื่นวิทยุ ก็ได้้นำร่องทำมาแล้วและมีผลดีต่อผู้กระทำตามมา จนขณะนี้ การผ่าตัดส่องกล้องในทุกกระบบ แพทย์หลาย ท่านกันเป็นกิจวัตร และการพัฒนาซึ่งการใช้หุ่นยนต์ในการรักษา

งานด้านการสอนมีการเขียนตำรา ศึกษาดูงาน การสอนแบบเค็ชเช็ญอย่างต่อเนื่อง มีก้าวหน้าถึงใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการ สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาได้กระทำมาแล้วโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนีย์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้มีความอดสาหะและวิสัยทัศน์กว้างไกล ทำงานทุกอย่างเพื่อชาวรามาริบัติ และผลประโยชน์ตกอยู่กับคนในชาติ

ขอขอบพระคุณต่ออาจารย์ไพฑูรย์ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้วางรากฐานของการพัฒนาด้านการแพทย์
ให้ผมได้เดินตามในฐานะหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คนต่อมา ขอขอบคุณ
อาจารย์สาธิต กรณิศ และ Staff ทุกคนที่ให้เกียรติและโอกาสในการเสนอความคิด และขออวยพรให้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ให้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยเร็วพลัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ วีระสิงห์ เมืองมั่น
พ.บ.(ศิริราช) พ.ค.(กิตติมศักดิ์) มหิดล
อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2535-2540
วันที่ 19 เมษายน 2557